



ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมรายการ “5 เข้ามั่วที่ใหญ่”
เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)



เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา **ดร.ตวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในรายการ “5 เข้ามั่วที่ใหญ่” ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (ททบ.๕) โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์ COVID - 19 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ “เอกภาพทางนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ”

โดย **ดร.ตวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพียงแต่จะต้องมีรูปแบบการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

- ๑) การจัดการศึกษา จะไม่เพียงมุ่งเน้นเฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นด้านสุขภาพพลานามัยของผู้เรียนด้วย
- ๒) ยึดหลักการควบคุมโรคระบาด โดยการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัย
- ๓) ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันบูรณาการออกแบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน



จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนแบบ On site, On air, On hand และ Online และจากที่ได้มีการทดลองการเรียนการสอนแบบ Online พบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่นำมาจัดสอนแบบ Online ยังไม่มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนในรูปแบบ Online เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-focused curriculum development) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนแบบ On site เท่านั้น และในประเด็นต่อมา คือ ปัญหาของครูผู้สอนและผู้เรียน อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย

ต่อมา หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ขึ้นอีกครั้ง ควรกระจายอำนาจในการบริหารโดยการมอบอำนาจให้แก่สถานศึกษา ครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทในแต่ละพื้นที่

ดังนั้น นับจากนี้ไปภายหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “ความปกติในรูปแบบใหม่” (New Normal) ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ เช่น การล้างมือควรใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ วินาที การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เป็นต้น

